



หนังสือพิมพ์

...วางแผง...  
ทุกวันที่ 1 และ 16

# เม็งราย

หนังสือพิมพ์ของศิษย์ยอดจำช่วยสูงสุดของจังหวัด  
ปีที่ 3 ฉบับที่ 105 ประจำวันที่ 1-15 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ราคา 10 บาท

## 'แม่ลาว'ประท้วงนผล. ทวงที่ดิน 3 พันไร่

นายทุนแอบยึด  
600 ไร่ปลูกยางพารา

ชาวแม่ลาวกว่าร้อย บุกรวมผล.  
ทวงถามสิทธิที่ดิน 3 พันไร่  
หลังกรม.ยกให้ อ่านต่อหน้า 13

### แผนที่ประท้วง ต่อจากหน้า 1

มหาลัย นานกว่า 7 ปี ชาวบ้านไม่ได้เข้าไปทำประโยชน์ ชัดนายทุนรุกที่ปลูกยางพารากว่า 6 ไร่ ยั้งยังทำได้ ด้าน มฟล.แจ้งที่ดินดังกล่าว มฟล.ยังไม่ได้รับการถ่ายโอน ไม่สามารถดำเนินการใดๆ ได้

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 14 มิถุนายน 2549 นายสฤกษ์ อึ้งอภิรักษ์ อดีต ส.ส.เชียงราย พรรคไทยรักไทย พร้อมด้วยประชาชนใน อ.แม่ลาว จ.เชียงราย จำนวนกว่า 100 คน เดินทางเข้าเรียกร้องต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เพื่อขอให้ทางมหาวิทยาลัยคืนสิทธิที่ดินกว่า 3,000 ไร่ ซึ่งคาบเกี่ยวใน 3 ตำบลคือ ต.ป่าก่อคำ ต.โป่งแพ้ว และต.จอมหมอกแก้ว แก่ประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีปี 2541 อนุมัติยกที่ดินดังกล่าวเพื่อใช้สำหรับสร้างเป็นวิทยาเขต หรือสถานีกวดลองวิจัยของพืชและสัตว์ แต่เวลาผ่านไปกว่า 7 ปี ยังไม่ดำเนินการใดๆ อีกทั้งไม่ยอมให้ประชาชนเข้าทำประโยชน์

นายเปง ผาคำ กำนันตำบลจอมหมอกแก้ว กล่าวว่า ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินดังกล่าว เพื่อเป็นพื้นที่ปลูกพืช มากกว่า 50 ปี กระทั่งมีมติกรม. มอบให้กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยที่ชาวบ้านไม่รู้ ทำให้ขณะนี้ชาวบ้านต้องเดือดร้อน เพราะไม่สามารถทำกินในพื้นที่ได้ ขณะเดียวกัน พบว่าในพื้นที่ ต.โป่งแพ้ว มีนายทุนบุกรุกพื้นที่ปลูกยางพารา กว่า 400 ไร่ แต่กลับไม่มีหน่วยงานใดเข้าดำเนินการ

นายเปงกล่าวต่อว่า ชาวบ้านขอให้ทางมหาวิทยาลัยแสดงความชัดเจนในการใช้พื้นที่แก่ราษฎรว่าจะใช้ที่ดินอยู่หรือไม่ เนื่องจากเวลาผ่านไปกว่า 7 ปี ยังไม่มีการเข้าดำเนินการใดๆ และในระยะนี้ขอให้ชาวบ้านเข้าไปใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว จนกว่าจะได้รับคำตอบ และขอให้ทาง ม.แม่ฟ้าหลวง อนุญาตให้มีการติดตั้งระบบไฟฟ้า เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับบ้านเรือนที่อยู่ในเขตพื้นที่

ต่อมา ผศ.ศาสตราจารย์ ปริดิณา ประทีปะเสน รองอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการ ม.แม่

ฟ้าหลวง เดินทางเข้าเจรจากับผู้ชุมนุม โดยกล่าวยืนยันว่า ที่ดินดังกล่าวยังเป็นเพียงมติ กรม. ในการอนุมัติที่ดิน แต่ยังไม่มีการถ่ายโอนให้กับทางมหาวิทยาลัย ทางมหาลัยฯ จึงไม่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อย่างไรก็ตาม จะนำปัญหาของชาวบ้านเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา พร้อมกับอนุญาตให้ชาวบ้านใช้พื้นที่ไปก่อน แต่ห้ามมิให้มีการบุกรุกเพิ่มเติม ขณะเดียวกัน ก็จะเข้าดำเนินการกับกลุ่มนายทุนที่บุกรุกปลูกยางพาราทั้งหมดด้วย ซึ่งจะมีการแจ้งผลให้กับทางชาวบ้านทราบอีกครั้ง กลุ่มชาวบ้านพอใจยอมสลายตัวในที่สุด

แหล่งข่าวระดับสูงของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระบุว่า เดิมทีที่จะมีการสร้างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีมติกรม. 29 กรกฎาคม 2540 ให้เลือกสถานที่ก่อสร้างไว้ 3 แห่ง คือที่อำเภอแม่สรวย อำเภอแม่ลาว และบริเวณคอยแง่ม อำเภอเมือง และมีมติให้สร้างที่บริเวณคอยแง่ม อำเภอเมือง สถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในปัจจุบัน สำหรับเรื่องที่ดินที่เป็นปัญหาดังกล่าว คือพื้นที่ตำบลป่าก่อคำ ต.โป่งแพ้ว และตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว ซึ่งพื้นที่ทั้งสิ้น 2,515 ไร่ แบ่งออกเป็นทั้งหมด 4 แปลง แปลงที่ 1 คือ ที่ดินหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.) มีพื้นที่ 769 ไร่ แปลงที่ 2 เป็นพื้นที่ดินนสล. มีพื้นที่ 689 ไร่ แปลงที่ 3 เป็นพื้นที่ป่าไม้ถาวร จำนวน 90 ไร่ และแปลงที่ 4 เป็นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 967 ไร่

แหล่งข่าวระบุอีกว่า เดิมทีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงวางโครงการไว้ว่าจะใช้พื้นที่ดังกล่าวดำเนินการเป็นศูนย์วิจัยการเกษตรพืชสวน แต่ทางมหาวิทยาลัยฯ เองก็เพิ่งสร้างได้เพียง 7 ปีเท่านั้น ทางมหาวิทยาลัยฯ เองก็กำลังก่อสร้างมหาวิทยาลัยไม่เสร็จสมบูรณ์ ครั้นจะนำงบประมาณเพื่อมาทำการดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าวยังไม่ได้ และยังคิดเรื่องของที่ดินที่ส่วนหนึ่งยังเป็นที่ดินหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงหรือนสล. ยังไม่ได้โอนเป็นของมหาวิทยาลัยฯ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนเพิกถอนที่นสล. และบังเอิญอีกที่ดินนสล. ยังไปอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตอนนี้จึงอยู่ในขั้นตอนปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย โดยคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจะพิจารณาเพิกถอนก่อน ส่วนที่ดินที่เป็นส่วนของป่าไม้ก็ได้มีขออนุญาตเช่า 30 ปี

สำหรับข้อเรียกร้องของชาวบ้าน ที่ยื่นข้อเสนอว่าทางมหาวิทยาลัยจะดำเนินการในพื้นที่อย่างไรหรือไม่ ถ้าไม่ใช่ก็คืนให้พวกเขา แต่เนื่องจากที่ดินดังกล่าวยังไม่ได้เป็นของมหาวิทยาลัยฯ จึงไม่สามารถดำเนินการใดๆ ได้และที่สำคัญชาวบ้านที่มาชุมนุมต่างก็ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวแต่อย่างใด โดยเข้าไปอยู่

อาศัยกันตั้งแต่ปี 2543 จำนวน 165 ราย ทางมหาวิทยาลัยฯ ทราบเรื่องดังกล่าวก็ไม่มีเจตนาที่จะไล่ชาวบ้าน แต่เพียงต้องการไม่ให้ชาวบ้านบุกรุกพื้นที่เพิ่มมากขึ้นเท่านั้น แหล่งข่าวระบุ

แหล่งข่าวรายเดียวกันยังระบุอีกว่า สำหรับพื้นที่ที่มีการบุกรุกนั้นมีทั้งสิ้นถึง 1,091 ไร่ จากชาวบ้านในพื้นที่ 400 กว่าไร่ และจากนายทุนที่บุกรุกเข้าไปปลูกยางพาราอีกกว่า 600 กว่าไร่ ซึ่งการดำเนินการสำหรับผู้นบุกรุกป่า โดยเฉพาะนายทุนนั้น ทางมหาวิทยาลัยฯ ก็จะมีมาตรการดำเนินการต่อไป